

Tổ chức Dịch vụ Phát triển Đức xin trân trọng thông báo

Một bộ phim tài liệu về Sự bùng dậy một cuộc đời ở Việt Nam

Bùng dậy cuộc đời

Trình chiếu trước công chúng: 7 giờ tối, thứ năm, 10/9/2009 (liên hệ để đặt vé)
 Địa điểm: CLB Cinémathèque Hà Nội, 22A phố Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để đặt vé Quý vị vui lòng gửi E-mail bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, trong đó cần điền Họ tên và số điện thoại liên lạc, đến địa chỉ b.held@ded-vietnam.org, muộn nhất vào ngày 07/09/2009.



Một bộ phim tài liệu mới, được làm tại Việt Nam, đã được nhận giải thưởng của các nhà làm phim nước Anh và người thực hiện, Paul Zetter, sẽ được trình chiếu tại Hà Nội vào ngày 10/9 tới. Phim này cũng được Liên hoan phim phát triển quốc tế Leap 2009 tại Manila, Philippines chọn trình chiếu trong tháng 9. Phim được Tổ chức dịch vụ phát triển Đức (DED) trình bày và tài trợ, mang tiêu đề ***Bùng dậy cuộc đời***, kể về cuộc sống của Hương, một nữ thanh niên bị khuyết tật tại tỉnh Thanh Hóa, là một trong số thành viên tham gia dự án nhiếp ảnh cộng đồng mang tên “Đổi mắt”. Mục đích dự án là xây dựng sự tin tưởng và tự tin của các thành viên các nhóm tự giúp của những người khuyết tật trong tỉnh.

Bùng dậy cuộc đời, với thời lượng 46 phút, cho ta cái nhìn riêng về những nỗ lực trong cuộc sống của Hương. Nó mô tả việc cô ấy đã sử dụng máy ảnh kỹ thuật số như thế nào kể từ khi dự án triển khai tạo cho cô cách nhìn về những người láng giềng, về những người bạn và về chính cuộc đời của mình. Quay theo phong cách “ruồi đậu trên tường” thực tế (Nguyên văn tiếng Anh: fly-on-the-wall, một kiểu quay phim mà không làm ảnh hưởng đối tượng quay), bộ phim đã chớp được những khoảnh khắc rất tinh tế và trung thực khi Hương phấn đấu cải thiện cuộc sống của mình. Bộ phim không chỉ giới thiệu về dự án nhiếp ảnh đơn thuần, nó còn là thông điệp về cái nghèo và thân phận của một thôn nữ Việt Nam hôm nay. Đây là bộ phim tài liệu thứ ba mà Paul Zetter đã bấm máy tại Việt Nam. Hai bộ phim kia, một về nhóm múa đương đại của những người khiếm thính đầu tiên tại Việt Nam “Cùng vươn cao lên/Together Higher” và một về dự án nghệ thuật sắp đặt nổi tiếng tại Festival Huế. Các phim này đã được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim khác nhau trên thế giới và được phát trên sóng truyền hình Việt Nam.

Bùng dậy cuộc đời được xây dựng dựa trên dự án nhiếp ảnh “***Đổi mắt***” với sự tham gia của các thành viên của các nhóm tự giúp của người khuyết tật tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án này được triển khai từ mùa hè 2008 với hỗ trợ của DED. Những nhóm tự giúp này đã xác định nhu cầu học hỏi kỹ năng sáng tạo mới để tự thể hiện bản thân và quan điểm của mình một cách thuyết phục hơn để đến với một lượng công chúng mới và đông đảo hơn tại địa phương cũng như trên toàn quốc. Qua hơn 5 tháng tập huấn, 16 học viên là những người khuyết tật sống ở thành phố và nông thôn tại tỉnh Thanh Hóa sử dụng chung 8 máy ảnh kỹ thuật số và đã chụp được hơn 8 000 bức ảnh về đời sống tại cộng đồng của mình. Nhiều buổi hội thảo đã được tổ chức trong suốt thời gian này để các học viên thảo luận và trao đổi với nhau về những bức hình đã chụp, về

kỹ năng quan sát, giao tiếp và chụp ảnh. Cuối dự án, 91 bức ảnh đã được đem triển lãm tại Viện Gót Hà Nội, triển lãm đã gặt hái một kết quả to lớn về nghệ thuật và mang tính quyết định cho lĩnh vực nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam. Nó đã trở thành mối quan tâm hiện nay của nhiều tổ chức tại Đức và Liên hiệp Anh nhận đăng cai triển lãm dự án “Đổi mặt” và công chiếu phim này.

Tập thể làm phim *Bùng dậy cuộc đời*:

Quản lý dự án: Tổ chức dịch vụ phát triển Đức (DED)

Đạo diễn: Paul Zetter, ensemble creative training and development

Nhân vật chính: Nguyễn Thị Hương

Bộ phim *Bùng dậy cuộc đời* được Quỹ W.P. Schmitz tại thành phố Düsseldorf, Đức, đồng tài trợ.

WEBSITES

<http://vietnam.ded.de>

<http://www.ensemblecreative.org>

<http://www.schmitz-stiftung.de>

<http://www.leapfilmfest.org/>

<http://www.flickr.com/photos/facetofacevietnam>

DED, TỔ CHỨC DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐỨC LÀ GÌ?

DED, Tổ chức dịch vụ phát triển Đức, cung cấp các dịch vụ đặc biệt về nhân sự. DED là thành viên mạng lưới Hợp tác phát triển Đức. DED cử các chuyên gia tới các dự án theo yêu cầu từ phía các tổ chức đối tác Việt Nam của mình. Các chuyên gia làm việc tại Việt Nam với các kinh nghiệm chuyên môn tại các lĩnh vực về Chăm sóc sức khỏe và khuyết tật, về Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, về Giáo dục và đào tạo nghề và kỹ thuật, về Xã hội dân sự và Điều hành tốt chính quyền địa phương và về Hợp tác phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh việc cử các chuyên gia theo yêu cầu, DED còn thực hiện Dịch vụ tình nguyện viên phát triển *weltwärts* cho các bạn thanh niên Đức.

DED hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Chúng tôi hỗ trợ quá trình giảm nghèo bằng cách thực hiện những kế hoạch nhằm nỗ lực thực hiện Chiến lược toàn diện về giảm nghèo và tăng trưởng (Viết tắt tiếng Anh: CPRGS) của Chính phủ Việt Nam, thực hiện Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc cũng như Chương trình hành động 2015 của nước Cộng hòa liên bang Đức.

Từ khi thành lập DED vào năm 1963, đã có khoảng 15 000 chuyên gia được cử đi làm việc nhằm cải thiện đời sống cho người dân tại châu Phi, châu Á và Mỹ La-tinh. Hiện có hơn 1 200 chuyên gia đang công tác tại 47 nước trên thế giới.